

## BẢNG TỔNG HỢP VỊ TRÍ, SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

(Kèm theo Thông báo số 59 /TB-HVTTNV ngày 15 /10 /2019 của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam)

TT	Đơn vị	Vị trí tuyển dụng	Số lượng	Điều kiện, tiêu chuẩn vị trí tuyển dụng	Điều kiện ưu tiên
<b>I</b>	<b>Khoa Công tác thanh niên</b>	Giảng viên Truyền thông và tổ chức sự kiện	<b>2</b>	Có bằng đại học loại khá trở lên các ngành: Truyền thông, Báo chí, Quan hệ công chúng; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc đại học; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03, Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn và những người có bằng đại học loại giỏi trở lên, thạc sĩ, tiến sĩ.
		Giảng viên Biên đạo và dàn dựng chương trình	<b>1</b>	Có bằng đại học loại khá trở lên các ngành: Biên đạo, Huấn luyện múa; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc đại học; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03, Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn và những người có bằng đại học loại giỏi trở lên, thạc sĩ, tiến sĩ.
		Giảng viên nhạc lý	<b>1</b>	Có bằng đại học loại khá trở lên các ngành: Thanh nhạc, SP âm nhạc; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc đại học; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03, Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn và những người có bằng đại học loại giỏi trở lên, thạc sĩ, tiến sĩ.
		Giảng viên kỹ năng công tác thanh niên	<b>2</b>	Có bằng đại học loại khá trở lên các ngành: Công tác thanh thiếu niên, Truyền thông, Nghệ thuật. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc đại học; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03, Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn và những người có bằng đại học loại giỏi trở lên, thạc sĩ, tiến sĩ.
		Giảng viên lý luận và Nghiệp vụ công tác thanh niên	<b>1</b>	Có bằng đại học loại khá trở lên các ngành: Công tác thanh thiếu niên, Giáo dục và phát triển cộng đồng. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc đại học; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03, Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn và những người có bằng đại học loại giỏi trở lên, thạc sĩ, tiến sĩ.

II	Khoa Công tác thiếu nhi	Giảng viên Lý luận và Nghiệp vụ công tác thiếu nhi	2	Có bằng đại học loại khá trở lên ngành Công tác thanh thiếu niên, Sư phạm. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc đại học; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03, Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn và những người có bằng đại học loại giỏi trở lên, thạc sĩ, tiến sĩ.
		Giảng viên Kỹ năng công tác thiếu nhi	1	Có bằng đại học loại khá trở lên ngành Công tác thanh thiếu niên. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc đại học; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03, Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn và những người có bằng đại học loại giỏi trở lên, thạc sĩ, tiến sĩ.
III	Khoa Công tác xã hội	Giảng viên Phương pháp công tác xã hội	1	Có bằng đại học loại khá trở lên ngành Công tác xã hội; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc đại học; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03; Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn và những người có bằng đại học loại giỏi trở lên, thạc sĩ, tiến sĩ.
		Giảng viên An sinh xã hội	1	Có bằng đại học loại khá trở lên chuyên ngành Công tác xã hội; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc đại học; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03; Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn và những người có bằng đại học loại giỏi trở lên, thạc sĩ, tiến sĩ.
IV	Khoa Chính trị học	Giảng viên xây dựng Đảng	1	Có bằng đại học loại khá trở lên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc đại học; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03; Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn và những người có bằng đại học loại giỏi trở lên, thạc sĩ, tiến sĩ.
		Giảng viên Quản lý nhà nước	1	Có bằng đại học loại khá trở lên các ngành: Hành chính học, Quản lý nhà nước, Quản lý hành chính công; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc đại học; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03; Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn và những người có bằng đại học loại giỏi trở lên, thạc sĩ, tiến sĩ.
		Giảng viên Luật	1	Có bằng đại học loại khá trở lên các ngành Luật; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc đại học; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03; Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn và những người có bằng đại học loại giỏi trở lên, thạc sĩ, tiến sĩ.

V	Khoa Cơ bản	Giảng viên Ngoại ngữ (Tiếng Anh)	1	Có bằng đại học loại khá trở lên các ngành: Ngoại ngữ, Sư phạm ngoại ngữ (Tiếng Anh); Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc đại học; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03; Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn và những người có bằng đại học loại giỏi trở lên, thạc sĩ, tiến sĩ.
		Giảng viên Tin học và Toán thống kê	1	Có bằng đại học trở lên các ngành: Tin học, Toán ứng dụng; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc đại học; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03; Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn và những người có bằng đại học loại khá trở lên, thạc sĩ, tiến sĩ.
		Giảng viên giáo dục thể chất	1	Có bằng đại học loại khá trở lên các ngành: Thể dục thể thao, Sư phạm thể dục thể thao; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc đại học; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03; Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn và những người có bằng đại học loại giỏi trở lên, thạc sĩ, tiến sĩ.
VI	Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên	Chuyên viên làm công tác Bồi dưỡng cán bộ	1	Có bằng đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp lĩnh vực công tác; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03; Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn.
		Chuyên viên làm công tác Tuyển sinh và hợp tác quốc tế	1	Có bằng đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin; Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn.
		Chuyên trách Đoàn Thanh niên; Công tác học sinh, sinh viên	1	Có bằng đại học trở lên ngành Công tác thanh thiếu niên; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03; Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn.

VII	<b>Trung tâm Thông tin - Thư viện</b>	Chuyên viên quản lý khoa học; in ấn và phát hành sách.	1	Có bằng đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp lĩnh vực công tác; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03; Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn.
VIII	<b>Phòng Tổ chức - Hành chính</b>	Chuyên viên làm công tác Tổng hợp và Văn phòng Đảng ủy	1	Có bằng đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp lĩnh vực công tác; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03; Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn.
		Chuyên viên làm công tác Hành chính tổng hợp	1	Có bằng đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp lĩnh vực công tác; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03; Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn.
IX	<b>Phòng Quản trị</b>	Chuyên viên phụ trách công tác an ninh, trật tự; phòng chống cháy nổ; xây dựng cơ bản	1	Có bằng đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp lĩnh vực công tác; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03; Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn.



<b>X</b>	<b>Phân viện miền Nam</b>	Giảng viên Kỹ năng công tác thanh niên	<b>2</b>	Có bằng đại học trở lên các ngành: Công tác thanh thiếu niên, Sư phạm; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc đại học; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03; Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn và những người có bằng đại học loại khá trở lên, thạc sĩ, tiến sĩ.
		Giảng viên Luật	<b>1</b>	Có bằng đại học loại khá trở lên các ngành Luật; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc đại học; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03; Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn và những người có bằng đại học loại giỏi trở lên, thạc sĩ, tiến sĩ.
		Nhân viên Y tế học đường kiêm Văn thư	<b>1</b>	Có bằng cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo phù lĩnh vực công tác; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03; Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn.
		Chuyên viên Hành chính - Quản trị kiêm Thủ quỹ cơ quan	<b>1</b>	Có bằng đại học trở lên ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng; Có trình độ Tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03; Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo Thông tư 01.	Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn.

(Danh sách này tổng cộng có 30 vị trí tuyển dụng)